



## สรุปแนวโน้มธุรกิจ

“โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจ/ธุรกิจ  
ระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ และนักธุรกิจในภาคใต้”

\*\*\*\*\*

การสำรวจข้อมูลจากผู้ประกอบการในภาคใต้ช่วงไตรมาส 2 ปี 2550 จำนวน 41 ราย ในพื้นที่จังหวัดสงขลา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนองและชุมพร ประกอบด้วยผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง 7 ราย อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม 3 ราย ประมง 3 ราย อุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็งและกระป๋อง 6 ราย การท่องเที่ยว 8 ราย การค้า 6 ราย บริการและโทรคมนาคม 2 ราย อสังหาริมทรัพย์ 4 ราย และและรับเหมาก่อสร้าง 2 ราย สรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

เศรษฐกิจภาคใต้ในพื้นที่ดังกล่าว ในไตรมาส 2 ปี 2550 ยังคงชะลอตัว เนื่องจากความไม่เชื่อมั่นในสถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองของผู้บริโภคและนักลงทุน ประกอบกับได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ลอบวางระเบิดในพื้นที่ อ. หาดใหญ่ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ทำให้การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัว ส่วนการส่งออกก็มีแนวโน้มชะลอตัว เนื่องจากความต้องการของต่างประเทศชะลอตัว ประกอบกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ผลผลิตและราคาสินค้าเกษตรยังอยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งยางพาราและปาล์มน้ำมัน ขณะที่การท่องเที่ยวที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขยายตัว ส่วนการจ้างงานยังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานในหลายภาคอุตสาหกรรม

สำหรับรายละเอียดของแต่ละสาขาเศรษฐกิจมีดังต่อไปนี้

### ด้านอุปสงค์

#### การบริโภค

การบริโภคในไตรมาส 2 ปี 2550 มีแนวโน้มชะลอตัว ทั้งการซื้อบ้านที่อยู่อาศัย การซื้อรถยนต์ใหม่และการใช้จ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค เนื่องจากราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อความปลอดภัยและภาวะเศรษฐกิจยังไม่ดี ทำให้ประชาชนระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น ขณะที่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐยังไม่เห็นผลชัดเจน

## การลงทุน

การลงทุนมีแนวโน้มชะลอตัว ทั้งนี้เป็นผลกระทบจากความไม่มั่นใจในภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเมือง โดยแผนการลงทุนส่วนใหญ่จะเป็นการปรับปรุงโรงงาน/กิจการเดิมเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต โดยในส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ยังมีโครงการลงทุนใหม่ๆ แต่อยู่ในภาวะชะลอตัว โดยเฉพาะโครงการใหญ่และมีราคาแพง ขณะที่บริษัทรับเหมาก่อสร้างและขายวัสดุก่อสร้าง ก็อยู่ในภาวะชะลอตัว

## การส่งออก

สินค้าส่งออกยางและผลิตภัณฑ์ยาง แม้ว่ายังมีความต้องการจากตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะจากจีนและอินเดีย ที่มีการขยายตัวในอุตสาหกรรมรถยนต์แต่เป็นอัตราชะลอตัว ขณะที่ตลาดหลักเดิมคือ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรปยังส่งออกได้ตามปกติ ส่วนอาหารทะเลกระป๋องและอาหารทะเลแช่แข็ง ยังคงขยายตัวเพราะมีคำสั่งซื้อจากประเทศคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง

## อุปทาน

### เกษตร

ผลผลิตยางในไตรมาส 2 ปี 2550 มีปริมาณใกล้เคียงกับปีก่อน เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อการกรีดยาง ส่วนปาล์มน้ำมัน มีผลผลิตลดลง เนื่องจากกระทบภัยแล้งในปีที่ผ่านมา ขณะที่เปอร์เซ็นต์การให้น้ำมันของเมล็ดปาล์มดิบลดลง ส่วนหนึ่งเนื่องจากเกษตรกรรีบเก็บเกี่ยวผลผลิต จากการทำราคาปาล์มอยู่ในระดับสูง ส่วนผลผลิตกุ้งมีปริมาณใกล้เคียงกับปีก่อน

### อุตสาหกรรม

อัตราการใช้จ่ายกำลังการผลิตของอุตสาหกรรมแปรรูปยางและปาล์มยังไม่สูง เพราะมีปริมาณวัตถุดิบน้อย ส่วนอาหารทะเลกระป๋องยังคงขยายตัว ขณะที่อุตสาหกรรมผลิตถุงมือยางประสบปัญหาในการผลิต เนื่องจากขาดสภาพคล่องทางการเงิน จากการทำต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น

### การท่องเที่ยว

ภาวะท่องเที่ยวในเขตภาคใต้ตอนบนขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขยายตัวทั้งในตัวเมืองและเกาะสมุย ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับผลดีจากกระแสความนิยมวัตถุมงคลจตุคามรามเทพ ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวในเขตภาคใต้ตอนล่าง โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ ยังคงซบเซา เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการลอบวางระเบิดเมื่อวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2550 ประกอบกับสถานการณ์การเมืองที่ยังไม่นิ่ง

### **ต้นทุน ราคาสินค้า และสัดส่วนผลกำไร**

ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น จากราคาวัตถุดิบ ราคาวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมันและอัตราค่าจ้างที่เพิ่มสูงขึ้น ส่วนต้นทุนทางการเงิน(อัตราดอกเบี้ย) มีแนวโน้มลดลง ขณะที่ราคาสินค้าและบริการโดยรวมปรับเพิ่มได้จำกัด เพราะธุรกิจมีการแข่งขันสูงและผู้บริโภคชะลอการซื้อ ส่งผลให้สัดส่วนผลกำไรลดลง บริษัทปรับตัวโดยลดต้นทุนการผลิตลง

### **การจ้างงาน**

ตลาดแรงงาน มีข้อจำกัดในการจ้างแรงงานเพิ่ม เนื่องจากขาดแคลนแรงงานในหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะแรงงานที่ไม่มีฝีมือในภาคอุตสาหกรรมยาง ประมงและก่อสร้าง ส่วนหนึ่ง เนื่องจากราคาขางพาราที่อยู่ในระดับสูง จูงใจให้แรงงานไปรับจ้างกรีดยางแทน และการเลิกทำงานของแรงงานในท้องถิ่น ที่ไม่ยอมทำงานบางประเภท ผู้ประกอบการแก้ปัญหาโดยใช้แรงงานต่างด้าว

ส่วนวิชาการ สำนักงานภาคใต้

มิถุนายน 2550